



สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน The Association of Private Schools for English Program

ศูนย์ประสานงาน : โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 336/7 สาทรประดิษฐ์ 20 ยานนาวา กทม. 10120 โทร.02-212-9930-1

ที่สอศ. 2557/08

สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

15 สิงหาคม 2557

เรื่อง ขอลงความอนุเคราะห์ปรับระเบียบและหลักเกณฑ์

เรียน ท่านประธานกรรมการคุรุสภา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5103.2/521 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ตามที่ทางคุรุสภาได้เปิดโอกาสให้สมาคมโรงเรียนเอกชนต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นความเดือดร้อนของครูโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา และได้ทราบข่าวจากสื่อว่า คุรุสภามีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตทำงานเพื่อหาหรือแนวทางเพิ่มเติม ในการนี้ทางสมาคมฯ มีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆที่ใคร่ขอลงความอนุเคราะห์ให้ท่านได้โปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมดังนี้

1. การสอบมาตรฐานความรู้สำหรับชาวต่างประเทศ ในการสอบมาตรฐานซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งนั้น ในทางปฏิบัติยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูชาวต่างประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เพราะถ้าหากครูชาวต่างประเทศได้พลาดโอกาสในการสอบ หรือสอบไม่ผ่าน ต้องรอรอบการสอบในปีถัดไปซึ่งเว้นระยะเวลานาน นอกจากนี้ หากมีการจัดอบรมในแต่ละมาตรฐานให้กับครูชาวต่างประเทศแทนการสอบแต่เพียงอย่างเดียว นั้น ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือครูชาวต่างประเทศให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น เพื่อช่วยให้ชาวต่างประเทศที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษามีโอกาสที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การที่จะให้ครูชาวต่างประเทศไปศึกษาต่อให้ได้วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษานั้นครูชาวต่างชาติต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากพอสมควร

2. คุณวุฒิของชาวต่างประเทศที่ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามระเบียบในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ กำหนดไว้ว่าผู้ขออนุญาตต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น แต่ด้วยความขาดแคลนครูชาวต่างประเทศทั้งของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ทางสมาคมใคร่ขอลงความอนุเคราะห์จากคุรุสภา ได้พิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา (Diploma) ให้สามารถขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ดังเช่นในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป สามารถให้ผู้ถือ Diploma สามารถทำการสอนได้

3. การขอผ่อนผันการมีใบประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ ในการขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ตามระเบียบเดิมจะขอได้เพียงสองครั้ง แต่ในการประชุมที่ผ่านมาทางคุรุสภามีมติเห็นชอบให้ครูไทยที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถขอผ่อนผันครั้งที่สามได้อีกหนึ่งครั้ง ทางสมาคมจึงขอลงความอนุเคราะห์ให้แนวทางดังกล่าวบังคับใช้ได้กับครูต่างชาติด้วย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเช่นเดียวกับครูไทย



สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

The Association of Private Schools for English Program

ศูนย์ประสานงาน : โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 336/7 สาธุประดิษฐ์ 20 ยานนาวา กทม. 10120 โทร.02-212-9930-1

4. การรับรองมหาวิทยาลัย ในการขออนุญาตให้ครูชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางคุรุสภาได้กำหนดระเบียบเพิ่มเติมไว้ว่า ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่สำนักงาน กพ.รับรอง อย่างไรก็ตามทางคุรุสภาหรือสำนักงาน กพ.ยังไม่มีมีการปรับข้อมูลสถาบันการศึกษาในต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน ผู้ขออนุญาตจึงหมดโอกาสในการประกอบอาชีพทางการศึกษาในประเทศไทย หากผู้ขออนุญาตแสดงหลักฐานให้เห็นได้ว่าสถาบันที่สำเร็จการศึกษานั้น เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานภายในประเทศแล้ว ก็สามารถขออนุญาตให้บรรจุได้จะช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดหาครูต่างชาติได้มากขึ้น

5. หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างประเทศ ในปัจจุบัน การจัดอบรมดังกล่าวจะดำเนินการโดยคุรุสภาหน่วยงานเดียว เป็นอุปสรรคต่อครูชาวต่างประเทศที่อยู่ในส่วนภูมิภาค หรือผู้ที่ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าอบรมได้ตามช่วงวันเวลาที่คุรุสภาเปิดอบรม ทำให้พลาดโอกาสและต้องรอรอบการอบรมรอบใหม่ โดยแต่เดิมคุรุสภาอนุญาตให้ครูต่างชาติสามารถเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานอื่นที่คุรุสภารับรองได้ ดังนั้น หากคุรุสภานุมัติให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคุรุสภา สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ จะเปิดโอกาสให้ครูสามารถเข้าอบรมได้ตามระเบียบคุรุสภากำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปรับระเบียบ และหลักเกณฑ์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชาวต่างชาติ ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนดังที่ทางคุรุสภาได้กำหนดควมวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล”

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายพิสุทธิ์ ยงกัมล)

นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

(นางชมิสา ศรีนวลจันทร์)
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ